

มอสโก: เคียฟต้องการลากรการเจรจา

«เราเห็นในส่วนของเพื่อนร่วมงานชาวยูเครนที่จะลาออกในการเจรจา พวกเขาไม่รีบร้อน พวกเขาเชื่อว่าเวลานั้นใช้ได้ผลสำหรับพวกเขา

และพวกเขากล่าวว่าพวกเขามีศูนย์การตัดสินใจหลายแห่งซึ่งต้องประสานการตัดสินใจบางอย่าง »
สิ่งนี้ถูกระบุโดยหัวหน้าผู้เจรจาของมอสโกลาดีมีร์เมดินสกี Ria Novosti รายงาน

มอสโก ปฏิบัติการทางทหารพิเศษจะแล้วเสร็จ

“ปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะดำเนินการจนถึงที่สุด” สิ่งนี้ถูกระบุโดยพันเอก Sergei Rudskoy รองเสนาธิการคนแรกของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียในการบรรยายสรุปในมอสโก Ria Novosti รายงาน “กองกำลังติดอาวุธของสหพันธรัฐรัสเซียจะดำเนินการปฏิบัติการทางทหารตามแผนที่วางไว้ จนกว่าภารกิจที่กำหนดโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์” รุดสคอย กล่าว

สมาชิกสภา Zelensky: "ความรุนแรงของการโจมตีต่ำกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา"



«ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ: การดำเนินการทางยุทธวิธีกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งยูเครนมีความได้เปรียบ ศัตรูพยายามโจมตีพื้นที่ทั้งหมดของประเทศด้วยจรวดและขีปนาวุธทางอากาศ แต่ความรุนแรงของพวกเขาต่ำกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ».

ดังนั้นที่ปรึกษาสำนักงานประธานาธิบดียูเครน Oleksiy Arestovych ในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของการต่อสู้

"มารีอุโปลและเซอร์นีฮฟต่อต้านอย่างกล้าหาญ" Arestovych กล่าว จากนั้นจึงกล่าว

"ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับการป้องกันดินแดนของเมือง Slavutych ซึ่งสามารถต้านทานความพยายามโจมตีเมืองได้"

มอสโก: การดำเนินงานดำเนินต่อไปตามแผน

"ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัดตามแผนที่ได้รับอนุมัติ" พล.ต.อิกอร์ โคนาเชนคอฟ โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซีย กล่าวระหว่างการบรรยายสรุป Ria Novosti รายงาน

น้ำมัน: สหรัฐฯ ประเมินการปล่อยสำรองเชิงกลยุทธ์ใหม่

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในสัปดาห์นี้ได้หารือกันถึงความเป็นไปได้ของการปล่อยสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามในยูเครน Bloomberg รายงานว่ามีกรณีการอธิบายว่าหนึ่งในสมมติฐานบนโต๊ะคือการปล่อยน้ำมันมากกว่า 30 ล้านบาร์เรล

เคียฟ การเจรจา "ยากมาก" กับรัสเซีย

ยูเครนเรียกการเจรจากับมอสโกว่า "ยากมาก" และสัญญาว่าจะไม่ปฏิเสธข้อเรียกร้องมากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากการรุกรานรัสเซีย "กระบวนการเจรจานั้นยากมาก" รัฐมนตรีต่างประเทศ Dmytro Kuleba กล่าว «คณะผู้แทนยูเครนได้รับตำแหน่งที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ต่อการร้องขอ ก่อนอื่นเราขอยืนยันการดำเนินการคัดค้านความปลอดภัยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน» เขากล่าวเสริม

300,000 คราวเรือน ไม่มีก๊าซและเครื่องทำความร้อน

ในยูเครน โรงละครแห่งสงครามเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากการรุกรานของรัสเซีย มีประมาณ 300,000 ครอบครัวที่ไม่มีก๊าซและเครื่องทำความร้อน นี่คือข้อมูลที่มาจากยูเครน Naftogaz Yuriy Vitrenko หัวหน้า Naftogaz บอกกับ Die Zeit ว่า "เรารับประกันว่าอุปทานก๊าซจะค่อนข้างคงที่ ยกเว้นในสถานที่ปิดล้อมเช่น Mariupol และ Kharkiv"

มอสโก: ไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาประเด็นสำคัญ

รัสเซียและยูเครนได้ขยับเข้าใกล้ตำแหน่งในประเด็นรองในการเจรจาสันติภาพมากขึ้น แต่ไม่ใช่ในประเด็นกลาง สิ่งนี้ถูกระบุโดยหัวหน้าผู้เจรจาของมอสโกลาดีมีร์เมดินสกี อินเทอร์แฟกซ์รายงาน

"การเจรจาดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห์ผ่านการประชุมทางวิดีโอ และจะดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้ - เขาอธิบาย - ในประเด็นรอง ตำแหน่งต่างๆ กำลังมาบรรจบกัน แต่ไม่มีความคืบหน้าในประเด็นทางการเมืองหลัก"

การลงจอดฉุกเฉินในวอร์ซอสำหรับเครื่องบินโดยมีตุลาการอยู่บนเครื่อง

เครื่องบินที่มีประธานาธิบดีโปแลนด์ Andrzej Duda บินจากวอร์ซอไปยังเชอร์ซูฟ

ซึ่งมีกำหนดการประชุมกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งอเมริกา

ถูกบังคับให้กลับไปยังเมืองหลวงและลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค สิ่งนี้ถูกรายงานโดยสำนักข่าว PAP ของโปแลนด์ โดยอ้างถึง Jakob Kumoch หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดี ซึ่ง Duda จะขึ้นเครื่องบินอีกลำเพื่อไปยัง Rzeszow ซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่าง Biden และกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวยูเครน

Unhcr: ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนกว่า 3.725

ล้านคนออกจากประเทศ

ผู้ลี้ภัยมากกว่า 3.7

ล้านคนหนีออกจากยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นการรุกรานของรัสเซีย ประกาศนี้โดย UNHCR หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จากผู้ลี้ภัย 3,725,806 คน มีผู้ลี้ภัย 2,206,119 คนในโปแลนด์ 572,754 คนในโรมาเนีย 376,748 คนในมอลโดวา และ 336,701 คนในฮังการี



ไบเดน: "ที่เติมพันคือประชาธิปไตยหรือเผด็จการ"

"คำถามคือใครจะเป็นผู้ชนะ ประชาธิปไตยและค่านิยมที่เรามีร่วมกัน? หรือมันจะเป็นเผด็จการ? นี่คือสิ่งที่เสี่ยงจริงๆ " ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวกับกองทหารอเมริกันในโปแลนด์

1. 16.24 - สหรัฐฯ ประเมินการใช้น้ำมันสำรองเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ มากถึง 30 ล้านบาร์เรลเทียบกับราคาที่สูง
 2. ฝ่ายบริหารของไบเดนกำลังประเมินการใช้สำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อรับมือกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย
- หน่วยงานของบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหนึ่งในสมมติฐานคือการปล่อยน้ำมันมากกว่า 30 ล้านบาร์เรล